

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประจวบ เข้มทอง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายชัย ศรีเที่ยงตรง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายสุพรรณ วงษ์เนียม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสมาน แป้นยิ้ม	เลขานุการ		
๕	นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	นางนิทอร ภูดีทิพย์	ผอ.กองคลัง		
๗	นายประสิทธิ์ เต็มวิริยะกุล	นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง		
๘	นายกรวุฒิ เกษสุวรรณ	ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- ที่ประชุมพร้อม นายประจวบ เข้มทอง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายประจวบ เข้มทอง นายก อบต. สวัสดิ์ปลัด และ หัวหน้าส่วน/กอง ทุกท่าน รายละเอียดในที่ประชุมวันนี้ที่จะฝากคือเรื่อง การร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ ขอให้ไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอย้ำว่าให้ไปร่วมทุกคนนะครับ เพราะที่ผ่านมามีไม่ค่อยไปกัน นับจากนี้ขอให้ร่วมกิจกรรมกันทุกคน ส่วนใครที่มีประชุมราชการก็ไม่เป็นไร ส่วนคนที่อยู่ให้มาร่วมตาม กำหนดเวลาด้วย

นายวีระพงศ์ พิพิธพงษ์ ปลัด อบต. สวัสดิ์ท่าน นายก หัวหน้าส่วน/กอง ทุกท่าน เรื่องที่จะประชุมวันนี้ จากที่ปลัดได้ไปประชุมประจำเดือนที่อำเภอดอนเจดีย์มานั้น ในเรื่องงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ทางอำเภอได้ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร้านอาหารชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐น.เป็นต้นไป จนเสร็จภารกิจ ซึ่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก มีหน้าที่ จำหน่ายบัตรร้านอาหารชาติบริเวณหน้าร้านอาหาร และนำเงินส่งให้กับฝ่ายการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ส่วนเรื่องการแต่งกายให้ สวมเสื้อสีม่วงมีตรา อบต. พร้อมเพรียงกันทุกคนนะครับ

ที่ประชุม รับทราบครับ/ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุม**
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**
นายวีระพงศ์ พิพิธพงษ์ ปลัด อบต. ๑. ผมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ ๘ ได้รับความเดือดร้อน ถนนชำรุด เสียหาย เริ่มจากถนนลาดยางสาย ๓๓๓ – บริเวณบ้านนางมณี ศรีบุญธรรม เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมีการชำรุดทรุดตัวลง ทำให้ประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเดินทางไม่สะดวก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ฉะนั้นผมจึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในวันนี้และมอบหมายให้ช่างดำเนินการสำรวจ ประมาณราคา และเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยการลงหินคลุก ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

๒. ตอนนี้มีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากระบบประปาชำรุด หมู่ที่ได้รับปัญหาตอนนี้คือ หมู่ ๑๑ นายสมนึก วงษ์สุวรรณ สมาชิก อบต.กำลังรวบรวมข้อมูลรายชื่อชาวบ้านมา เขียนคำร้อง วันนี้ก็มาแจ้งปัญหาคร่าวๆให้ช่าง ได้ออกไปสำรวจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค ให้กับชาวบ้าน

นายประสิทธิ์ เต็มวิริยะกุล รับทราบครับ จะดำเนินการโดยด่วน

นายช่าง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

ระเบียบวาระที่ ๔ ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายก อบต.

ปลัด อบต. สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วมีส่วนราชการใดมีงานที่ให้ ติดตามหรือไม่

นางสาวอนุชชรา จันทร์ทอง - ไม่มีงานที่ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้วค่ะ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางนิทธร ภูดีทิพย์ - ไม่มีงานที่ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้วค่ะ

ผอ.กองคลัง

นายประสิทธิ์ เต็มวิริยะกุล - ไม่มีงานที่ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้วครับ

นายช่าง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นายกรวุฒิ เกษสุวรรณ - ไม่มีงานที่ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้วครับ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน

ผอ.กองการศึกษาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-

นายก อบต. ท่านใดสงสัยหรือจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวีระพงศ์ พิพิธธนพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก

รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประจวบ เข้มทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก